

Số: 30/QĐ-LĐLĐ

Bình Thuận, ngày 28 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Quyết định số 791- QĐ/TLĐ ngày 23/4/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận Khóa IX (nhiệm kỳ 2013-2018); Quyết định số 188 - QĐ/TLĐ ngày 19/01/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công nhận Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận Khóa IX (nhiệm kỳ 2013-2018);

- Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn tỉnh năm 2017 đã được Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2016 thông qua;

- Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ngày 27/02/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh (có nội dung nhiệm vụ cụ thể kèm theo).

Điều 2. Ban Thường vụ các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ nhiệm vụ trọng tâm được giao, chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi. Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao là một trong các cơ sở để đánh giá kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và lãnh đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017.

Điều 3. Giao Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Văn phòng, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Các ban Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Lưu: VT, TH

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Phôi

**NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2017
GIAO CHO CÁC CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ**

(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ ngày 28/02/2017
của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh)

I. Chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

II. Triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm.

1- Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, kiến thức về pháp luật và động viên công nhân, viên chức, người lao động thi đua sản xuất, phát huy năng lực sáng tạo trong lao động; đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, người lao động làm việc trong môi trường ít có điều kiện tiếp cận thông tin và có trình độ chuyên môn chưa cao.

2- Triển khai việc chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X.

3- Tăng cường các giải pháp hiệu quả nhằm nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của công nhân, viên chức, người lao động; nhất là trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để kịp thời tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết; trong đó, chú ý đối tượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động, không để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo.

4- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên"; chú ý phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và trao đổi thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định; chương trình phối hợp công tác đối với Tòa án tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với cơ quan thuế về công tác thu kinh phí công đoàn.

5- Tăng cường các biện pháp xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo chỉ tiêu do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giao năm 2017. Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có điều kiện, giới thiệu cấp ủy xét đề nghị kết nạp Đảng được ít nhất 01 đoàn viên ưu tú, đặc biệt quan tâm đến các công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước. Riêng đối với những doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn nhưng chưa có tổ chức Đảng, chỉ đạo tổ chức công đoàn phối hợp với cấp ủy địa phương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, để làm công tác bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn, nguồn quỹ do tổ chức công đoàn quản lý.

6- Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và các hướng dẫn, quy định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham gia cùng các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

7- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn, đoàn viên; tổ chức đánh giá, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do tổ chức công đoàn phát động.

8- Phối hợp với chuyên môn cùng cơ tổ chức, tăng cường các biện pháp xây dựng lực lượng cốt cán chính trị ở cơ sở đảm bảo chất lượng, từng bước hoạt động có hiệu quả.

9- Có ít nhất 20% công đoàn cơ sở được cấp trên kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính, tài sản công đoàn. Có từ 80% Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở được xếp loại khá trở lên, trong đó có 30% đạt loại xuất sắc. Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở được xếp loại khá trở lên.

10- Hoàn thành dự toán thu kinh phí công đoàn đối với khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, khu vực kinh tế ngoài nhà nước (kể cả các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn).

III- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về *tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ*” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đi đôi với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về trách nhiệm “*nêu gương*” của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và các Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)./.
